

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ, KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI VÂN HỒ CỦA BỘ MÔN ĐỊA LÝ

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng bộ môn Địa lý

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, ngày 13/12/2023, các giảng viên bộ môn Địa lý thuộc Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện hoạt động hỗ trợ, kết nối và phục vụ cộng đồng tại các trường phổ thông huyện Vân Hồ.

Với mục đích thực hiện vai trò của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của trường Đại học đối với cộng đồng, với các đồng nghiệp cùng chuyên môn, bộ môn Địa lý đã kết nối cùng các cựu sinh viên của bộ môn thực hiện hoạt động hỗ trợ giảng viên các trường phổ thông (THPT Mộc Hạ; THPT Vân Hồ; TTGDTX Vân Hồ, THCS và THPT Nội trú huyện Vân Hồ) về cách thức thực hiện các phương pháp ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi HSG hiệu quả thông qua các tiết dạy mẫu.

Sau đợt kết nối đầu tiên vào tháng 2/2023, hệ thống kiến thức, phương pháp giảng dạy và ôn tập các giảng viên trao đổi, chia sẻ đã được áp dụng trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và ôn thi HSG tại các trường ở Vân Hồ. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả dạy và học, đợt kết nối này các giảng viên và cựu sinh viên bộ môn Địa lý đã triển khai tới các thầy cô và các bạn HS ôn thi tốt nghiệp cũng như đội tuyển HSG của 4 trường.



Ảnh 1: Nhóm giảng viên bộ môn Địa lý và cựu sinh viên chụp ảnh kỉ niệm cùng các thầy cô và đội tuyển HSG một số trường phổ thông trên địa bàn huyện Vân Hồ tại trường THPT Vân Hồ

Mở đầu chương trình làm việc Cô giáo Nguyễn Thanh Chiến – Hiệu trưởng Trường THPT Vân Hồ đã phát biểu và gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác đến từ bộ môn Địa lý – Trường Đại học Tây Bắc và cựu SV Địa lý. Với tâm thế hào hứng, sẵn sàng gặp gỡ và đồng hành, các đơn vị trường trên địa bàn huyện Vân Hồ đều mong muốn thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình kết nối, hỗ trợ chuyên môn góp phần nâng cao trình độ cho giảng viên và chất lượng hoạt động dạy – học của thầy và trò các trường của huyện.



Ảnh 2: Nhóm giảng viên bộ môn Địa lý và cựu sinh viên chụp ảnh kỉ niệm cùng cô Nguyễn Thanh Chiến – Hiệu trưởng trường THPT Vân Hồ và các thầy cô giảng dạy bộ môn Địa lý trên địa bàn huyện Vân Hồ

Với tinh thần giao lưu, kết nối, chia sẻ và học hỏi cô giáo Nguyễn Lan Phương – Tổ trưởng chuyên môn, GV Địa lý trường THPT Vân Hồ đã thực hiện 1 giờ dạy mẫu ôn thi tốt nghiệp phần Các ngành kinh tế của Việt Nam. Giờ dạy có sự tham gia của các giảng viên, cựu SV, các thầy cô giảng dạy Địa lý cùng hơn 40 HS đại diện của các trường. Giờ dạy được đánh giá cao về cách thức triển khai, phương pháp thực hiện các nội dung của GV hợp lý, rõ ràng, cụ thể; HS hiểu bài, tích cực, chủ động trong quá trình tham gia tiết ôn tập. Các thầy cô tham dự tiết học cũng đã chia sẻ thêm một vài cách thức ôn tập khác đối với nội dung này nhằm phù hợp với từng đối tượng HS.



Ảnh 3: Cô giáo Nguyễn Lan Phương – GV Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Vân Hồ thực hiện giờ dạy ôn thi tốt nghiệp

Tiếp theo đó, thầy giáo Nguyễn Quốc Định – cựu SV K50 ĐHSP Địa lý, GV trường THPT Chuyên đã chia sẻ kinh nghiệm ôn thi HSG phần tự nhiên và thực hiện giờ ôn mẫu chủ đề Khí quyển. Với kinh nghiệm đứng lớp, tham gia ôn các đội tuyển HSG và là cán bộ cốt cán của tỉnh cùng với sự trao đổi với các thầy cô giảng viên bộ môn Địa lý giờ ôn tập HSG đã thu hút được sự quan tâm của thầy và trò các trường. Tiết dạy này được đánh giá cao với cách áp dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt, mạch bài tốt, mặc dù nội dung khó song với kiến thức chắc, khả năng làm chủ tiết dạy tốt nên tạo sự hứng thú, hào hứng cho các em HS.



Ảnh 4: Thầy giáo Nguyễn Quốc Định – Cựu SV K50 ĐHSP Địa lý thực hiện giờ dạy ôn thi HSG

Mỗi tiết dạy đều đã thể hiện sự tâm huyết, khả năng vận dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, tích cực của từng thầy cô. Các nội dung được chọn lọc để dạy mẫu có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với GV giảng dạy bộ môn Địa lý tại các trường phổ thông. Thông qua hoạt động này phương pháp giảng dạy, ôn thi của các thầy cô các trường khác nhau không chỉ giúp cho các thầy cô dự giờ học hỏi, phát hiện, có thêm nhiều ý tưởng mà còn giúp HS biết thêm các cách tiếp cận, phương pháp học mới hiệu quả, dễ tiếp thu.



Ảnh 5,6: Các bạn HS chủ động, tích cực trao đổi cùng các giảng viên



Ảnh 7: Các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn Địa lý tại các trường phổ thông huyện Vân Hồ

Sau buổi dự giờ các tiết dạy mẫu, nhóm cũng thực hiện thảo luận, trao đổi góp ý sâu về quy trình, phương pháp, cách thức dạy, khả năng vận dụng và huy động kiến thức của các thầy cô. Đồng thời, một số các thầy cô cũng bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ, trao đổi sâu thêm nội dung này trong thời gian tới để hoạt động hỗ trợ được liên tục và hiệu quả.



Ảnh 8: Nhóm thực hiện trao đổi, góp ý chuyên môn sau các tiết dạy mẫu

Tổng kết chương trình làm việc, thay mặt cho các thầy cô bộ môn Địa lý, TS Nguyễn Thị Hồng Nhung đã chỉ rõ những định hướng hợp tác, hỗ trợ trong thời gian tới trong lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu. Các thầy cô tham gia chương trình đã cam kết quyết tâm thực hiện có hiệu quả các quy trình, nội dung công việc đã đề ra, đồng thời, các chương trình hợp tác sẽ thực hiện lâu dài, có đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể, chi tiết.